



ที่ นพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๔๗/๕

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ : ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้วัตุนกแบบบูรณาการ”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ อว ๐๖๔๕.๑๗/ ๒๗๕

ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งว่า ได้ร่วมกับชมรมพัฒนาสังคมและคุณภาพมนุษย์แห่งประเทศไทย และกรมปศุสัตว์ จัดการอบรมบุคลากรท้องถิ่น เรื่อง “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ : ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้วัตุนกแบบบูรณาการ” เพื่อนำความรู้ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการเกิดไข้หวัดนกและโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงและควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คน และคนสู่คน เป็นต้น ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม ได้เกิดปัญหาในสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ และสุกร มีการระบาดของเชื้อโรคและไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอหิวาต์ในสุกร (African swine fever : ASF) ซึ่งประเทศจีนได้มีการนำสุกรไปทำลายนับแสนตัว และมีการระบาดเข้าไปยังประเทศเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ จากปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยได้ส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยสกัดกั้นการเกิดโรคในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเกิดโรครภายในประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น จำนวน ๑๑ รุ่น ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การอบรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ คัมภีรานนท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓

โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ ต่อ ๑๘

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

เลขที่เขียน ๖๓๖๔ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา

ป.บ.ท. กง.บด. กง.กม. กง.สส. กง.ภจ.



ที่ อว๐๖๔๕.๑๓ /๒๗๕

๗๙๗
[12/ก.ค. 2562]
บฉ.
วลา

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถ.อุทองนอก เขตดุสิตกรุงเทพฯ
๑๐๓๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ:ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวัง
ใช้หัวदनกแบบบูรณาการ

อ้างถึง หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ อว๐๖๔๕/๘๑๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ: ท้องถิ่นไทยร่วมใจ
ป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้หัวदनกแบบบูรณาการ”

๒. หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ ๐๖๐๑/๑๗๐๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับ ชมรมพัฒนาสังคมและคุณภาพมนุษย์ แห่งประเทศไทย
และ กรมปศุสัตว์ ได้จัดการอบรมบุคลากรท้องถิ่นเรื่อง “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ: ท้องถิ่นไทย
ร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้หัวदनกแบบบูรณาการ” เพื่อนำความรู้ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ไป
เผยแพร่ต่อชุมชนในท้องถิ่นของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการเกิดใช้หัวदनกและโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
และควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คนและคนสู่คน เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศ เพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม ได้เกิดปัญหาในสัตว์เลี้ยงทางการ
เกษตร เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ และสุกร มีการระบาดของ เชื้อโรคและไวรัสสายพันธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ อหิวาต์ในสุกร (African swine fever: ASF) ซึ่งประเทศจีนได้มีการนำสุกรไปทำลายนับแสนตัว และ
มีการระบาดเข้าไปยังประเทศ เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ จากปัญหาดังกล่าวประเทศไทยได้ส่งบุคลากรที่
เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยสกัดกั้นการเกิดโรคในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ภายในประเทศ

จากเหตุผลดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้งานอบรมมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์บุคลากรของกรมปศุสัตว์ในการให้
ความรู้ในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทางการเกษตรในชุมชนต่อไป

/ จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์. ๐๒ ๑๖๐ ๑๔๐๓

โทรสาร. ๐๒ ๑๖๐ ๑๔๐๓



โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ: “ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ”

๑. หลักการและเหตุผล

โรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญเป็นเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการระบาดอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังคนและทำให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันรัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่เขตเสี่ยงภัยการระบาดของเชื้อไวรัส และเชื้ออหิวาต์ ในสัตว์เลี้ยงทางการเกษตร ท้องที่ใดมีการติดเชื้อ และเกิดโรคระบาด จะส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและประเทศชาติ เช่นในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสและเชื้ออหิวาต์ในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ในพื้นที่ประเทศจีน เวียดนาม และประเทศเพื่อนบ้าน เช่นกัมพูชา ลาว เมียนมา เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายไม่เฉพาะด้านเศรษฐกิจของชุมชนเท่านั้นแต่ยังสร้างปัญหาต่อความมั่นใจในกระบวนการผลิต การเลี้ยงและการซื้อขายสัตว์ปีกของประเทศไทยและความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ของเกษตรกรไทยในตลาดโลก นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นของประเทศไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว

ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในเขตพื้นที่ ซึ่งจะต้องร่วมกันนำพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะยามที่พื้นที่เกิดโรคระบาด การเตรียมความพร้อม การมีวิธีการฝึกที่ถูกต้อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ฉับไว การสร้างภาวะความเป็นผู้นำในสภาวะเกิดโรคระบาดในยามที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ การสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและชุมชนในยามวิกฤต การสื่อสารอย่างถูกวิธีที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักต้องมีการเตรียมความพร้อมและสร้างแนวคิดริเริ่มในการป้องกันปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับชมรมพัฒนาสังคมและคุณภาพของมนุษย์แห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในการระบาดของโรคไข้หวัดนกในท้องถิ่นตนเอง จึงจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพในหลักสูตร “ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยใช้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ” ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุม ป้องกัน การเกิดโรค ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ เพื่อไม่ให้โรครบาดดังกล่าวเข้ามาเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรในท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดท้องถิ่น/บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคต่างๆที่เกิดจากสัตว์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนป้องกันและสร้างสุขภาพตำบลปลอดภัยโรคระบาด
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกด้วยความเข้มแข็งและมีการพัฒนาแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษาประเด็นสำคัญตามแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังใช้หวัดนก
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองในการป้องกันโรคระบาดท้องถิ่น

๓. เป้าหมาย

๑. นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เลขานายก
๒. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๖ บุคลากรท้องถิ่นด้านสาธารณสุขหรือบุคลากรที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม

๔. ระยะเวลาในการฝึกอบรมและสถานที่อบรม

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร: ๐๗๔-๓๐๐-๓๒๒-๔

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร: ๐๕๓-๗๙๓-๓๓๓

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร: ๐๕๕-๒๒๐-๙๙๙

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร: ๐๔๒-๓๔๗-๔๔๔

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร: ๐๔๒-๗๑๑-๑๑๙

รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร: ๐๒-๖๒๘-๑๑๑๑

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร: ๐๔๕-๓๕๒-๙๐๐

รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร: ๐๓๘-๖๑๔-๙๐๑-๗

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร: ๐๗๔-๓๐๐-๓๒๒-๔

รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร: ๐๕๓-๗๙๓-๓๓๓

รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทร: ๐๕๕-๒๒๐-๙๙๙

๕. งบประมาณและค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) ซึ่งวางข้อกำหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการ อบรม จึงสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนัง เสื้อโปโล หมวก อาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ชุดอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ค่าเหมายานพาหนะเดินทางไปฝึกปฏิบัติ และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ

สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหารมื้อเย็น และค่าพาหนะในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับ
การอบรม

๖. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะต้องใช้เวลาการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๘. งบประมาณในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

เมื่อสมัครแล้วกรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ทำการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ธนาคารกรุงเทพ ประเภท บัญชี
ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี ๐๗๔ - ๗ - ๓๗๙๙๕ - ๖

เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนำฝาก Pay-In Slip หรือหลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail : training.gradssru@gmail.com เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อ
ผู้สมัคร สังกัด อบรม./เทศบาล/อบจ. และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและ
ออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ ในวันลงทะเบียน



กำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ:
“ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ”

วันที่หนึ่ง

- ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ: “ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการและบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสร้างเชื่อมั่น การสื่อสารชุมชนในภาวะเกิดวิกฤติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสวิทย์ ทับทิมรุกข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่สอง

- ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ รับเอกสารประกอบการอบรมพร้อมชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ แผนบูรณาการการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและเทคนิคการสร้างสุขภาพตำบลปลอดภัยโรคระบาด โดย ผู้บริหารจากกรมปศุสัตว์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและเทคนิคการสร้างสุขภาพตำบลปลอดภัยโรคระบาดระดับตำบล(แบ่งกลุ่ม) โดย ทีมวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัย

วันที่สาม

- ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการเทคนิคการป้องกันและระวังโรคไข้หวัดนก(แบ่งกลุ่มลงปฏิบัติจำลองสถานการณ์) ณ แหล่งเรียนรู้ ของกรมปศุสัตว์ อาทิ
- เทคนิคการเฝ้าระวัง การวินิจฉัยด้วยการป่วย/ตายของสัตว์ ฯลฯ
- เทคนิคการทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่ชุมชนและสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณที่พักอาศัยและเปิดโล่งๆ ฯลฯ
- การทำรายงาน/การแจ้งข่าว/การสร้างเชื่อมั่นต่อชุมชนในภาวะเสี่ยงการระบาดของโรคฯลฯ โดย วิทยากร กรมปศุสัตว์ และผู้แทนเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดท้องถิ่น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดประจำท้องถิ่น โดย วิทยากร สปสช / วิทยากรมหาวิทยาลัย/ เครือข่ายฝ่ายปกครอง
๑๖.๐๐ พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- หมายเหตุ : ๑) กำหนดการและเนื้อหา กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.



สำหรับเจ้าหน้าที่...../๒๕๖๒

๕

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
 หลักสูตร “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ:
 “ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังใช้हनคณูเชิงรุกแบบบูรณาการ”

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.).....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ดังนี้

๑. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ..... Size เสื้อ.....

๒. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ..... Size เสื้อ.....

๓. ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ..... Size เสื้อ.....

หรือ รายชื่อตามเอกสารแนบ.....

ลงชื่อ.....ผู้แจ้งรายชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์มือถือ.....

รอก	S	M	L	XL	2XL	3XL
หญิง	34 นิ้ว	36 นิ้ว	38 นิ้ว	40 นิ้ว	42 นิ้ว	44 นิ้ว
ชาย	36 นิ้ว	38 นิ้ว	40 นิ้ว	42 นิ้ว	44 นิ้ว	46 นิ้ว

หมายเหตุ:

๑. กรอกใบสมัครและส่งใบสมัคร มาทางโทรสารหมายเลข ๐๒ - ๑๖๐ - ๑๔๐๓ หรือทาง E-mail : training.gradssru@gmail.com

๒. โอนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ท่านละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชื่อบัญชี “โครงการบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มรณ.สวนสุนันทา” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี ๐๗๔ - ๗๓๗-๙๙๕-๖ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail หรือทาง Line ตามข้อ ๑ และโปรดระบุชื่อผู้สมัครและหน่วยงานที่ตนสังกัดลงบนใบโอนด้วย (ipay-in)

๓. กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเงินสดมาชำระค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)

ติดต่อสอบถาม : โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๔๐๓ หรือติดต่อ : คุณแพท (๐๘๕-๑๖๔-๖๒๑๓) คุณเมย์ (๐๘๖-๕๕๙๐-๖๖๒) และ คุณคิว (๐๘๓-๘๒๔-๒๘๘๔)



(Line QR Code)



ที่ กษ ๐๖๐๑/ ๑๗/๐๗๐

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การให้ความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ อว ๐๕๔๕/๘๑๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์บุคลากรของกรมปศุสัตว์ในการให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคแก่ผู้เข้ารับการอบรม "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ : ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัย และเฝ้าระวังใช้วัตถุดิบแบบบูรณาการ" นั้น

กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช สมิเปรม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๕๔๐๒

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๕๔๐๐